

แอดว๊อง

ทรัพยากรธรรมชาติ



ดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธาน

เปิดการประชุมวิชาการ
ด้านน้ำบาดาล ภายใต
บ ริ พ ท ฬ ี ว ษ์ อ
กระบวนการบริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.พรพรพรพรพร พ.ศ. ส่งเสริม
การบูรณาการกับ... เป็นผู้นำในการเลือกตั้ง
ทีม... 12 คนเมือง

เกาะคิดความเคลื่อนไหวแนววงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั่วไทย... นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556. ● ชาว
แรก... นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่
รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสริมสร้างอาชีพ ลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ำและให้ชุมชนอยู่อย่างมีความสุขกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นโครงการปลูกป
รักษาต้นน้ำ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่ตรงกับสภาพของดินและน้ำ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานโครงการหลวงที่มีงานวิจัยทั้งพืช ผัก และไม้ผล กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีภารกิจสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สูง จึงมีนโยบาย
พัฒนาและต่อยอดผลงานวิจัยจากโครงการหลวง เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ให้
กับเกษตรกรและชุมชนบนพื้นที่สูงของประเทศ เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และความ



ประธานการมอบหนังสือการ... ดร.เกษมสันต์ จิตเนาวโส หัวหน้าผู้
ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการ
มอบหนังสือการ... ตึกตาวาฬบุรีรัมย์ และเงินบริจาคจากการจำหน่ายตึกตาว
วาฬบุรีรัมย์ เป็นเงิน 129,272 บาท โดยจะนำเงินดังกล่าวไปใช้ในการผลิต
สื่อการเรียนการสอนสำหรับใช้ประโยชน์ในโรงเรียนต่อไป



ประธานเปิดโครงการ นายดิพงษ์ ประมุขสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่ง
ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นแจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2557

มั่นคงทางอาหารและให้คนอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน. ● เรื่องนี้... นาย
ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ว่า หลังจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา
ยางได้สิ้นสุดลงไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ตนในฐานะประธานโครงการฯ
ยอมรับว่าโครงการดังกล่าวได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งระยะเวลาเพียง 5 เดือนที่
ดำเนินโครงการพบว่าสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถผ่านช่วงวิกฤติราคาอย่าง
ตกต่ำที่เกิดขึ้นได้ โดยใช้เงินรัฐบาลจำนวน 5,000 ล้านบาท ในการเข้าไป
สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย และเชื่อมั่นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มี
การทุจริตแต่อย่างใด มีความโปร่งใสในการทำงาน โดยได้มอบหมายให้กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทำการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน. ● ดร.วีระชัย นาควิ
บูลย์วงศ์ เชาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดเผยถึงความ
สำเร็จโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเกษตรกร (โรงเรียนชาวนาต้นแบบ :
Training of Trainer) ว่า หลังจากมีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้แก่แกนนำ
เกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินภาคอีสานจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์ การจัดการแปลงนา
เอง แกนนำเกษตรกรส่วนใหญ่สามารถพัฒนาตนเองได้ดี พร้อมกับขยายความรู้
ไปสู่ชุมชนสร้างชุมชนที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด
ยโสธร ที่สามารถพัฒนาแปลงนาสู่รูปแบบการผลิต
ข้าวเกษตรอินทรีย์ได้ ในป็นี่จึงเตรียมพัฒนาให้เป็น
พื้นที่ต้นแบบ เพื่อขยายผลไปสู่จังหวัดอื่นๆ ที่มี
ความพร้อม. ● กรมอุทยานแห่งชาติ ประกาศ
เปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจาก
บัดนี้ สถานการณ์ภายในอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
ได้กลับสู่ภาวะปกติแล้ว. ● นายสุพจน์ เจริญสวัสดิ์

จัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสานเพื่อโลกที่มีความมั่นคงด้านน้ำ (IWRM
Process for a Water Secure World) ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ร่วมกับ
The Institute for Global Environmental Strategies (IGES) นำเสนอ
หัวข้อเรื่อง Groundwater in IWRM-Options and Lessons เพื่อร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการและนำเสนอประเด็นด้านการบูรณาการ
ใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในอนาคต. ● นายวิมล
จิระระวันดี พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปลัดศ
จังหวัดพังงา ดำเนินการตรวจคัดเลือกประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลู
ดีเด่น ระดับปลูสดำเขต ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (แพะ) บ้านห้วยทรัพย์ ตำบลล
ระ อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา โดยมีปลูสดำอำเภอกระบุรีและเกษตรกรกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ให้การต้อนรับ. ● นายศักดิ์ นพสิทธิ์ เลขาธิการว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “น้ำบาดาล
มหัศจรรย์ธรรมชาติ แก่ชีวิตน้ำแล้งเพื่อการเกษตร” โดยมี นายสุพจน์ เจริญ
สวัสดิ์ดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำบาดาลที่
มาใช้ประโยชน์ ด้วยมีความร่วมมือของเกษตรกรในหลายๆ พื้นที่ เพื่อศึกษา
ศักยภาพของแหล่งน้ำบาดาลในการเป็นแหล่งน้ำเสริมเพื่อทำการเกษตรในช่วงฤ
แล้ง. ● กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับกองทัพเรือ ทำพิธีจมเรือรบ
หลวงที่ปลดประจำการ ได้แก่ เรือโกล่าและเรือราวี เพื่อใช้เป็นอุทยานเรียนรู้ได้

ท้องทะเล โดยมีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมพิธี อันประกอบด้วย กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กองทัพเรือ จ.กระบี่
และมูลนิธิเอ็มโอฟี เข้าร่วมวางพวงมาลาให้กับเรือทั้ง 2 ลำ ณ เกาะยาวช่า
ด.อ่าวหวง อ.เมือง จ.กระบี่. ● ปิดท้ายข่าว...ข้าราชการชั้นผู้น้อยของกรมป่าไม้
โอดครวญ เรื่องในหน้าที่การทำงานไม่ได้รับความยุติธรรมทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ทำงาน
ด้วยดีเสมอมา แต่ผลที่ได้รับก็คือย้ายอยู่ที่เดิมจนเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันได้เติบโตกัน
ถ้วนหน้า รู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจ เหลือเวลาอีกไม่ถึง 2 ปี ก็จะต้องอำลาวง
ข้าราชการ ก็ยังเป็นอยู่แค่ข้าราชการ ฝึกกับข้าราชการบางคนไม่ค่อยได้ทำอะไร
เดินเข้าออกอยู่ในห้องผู้ใหญ่ ระดับผู้บริหารของกระทรวงก็ได้เติบโตกันถ้วน
หน้า คอยประจบประแจงเลียแข้งเลียขา เอาดีใส่ตัว เอาชั่วให้คนอื่น จนเป็นที่น่า

เมื่อหน้าของเพื่อนข้าราชการด้วยกัน ผ่ากให้กันผู้ใหญ่ระดับผู้บริหารของกรมหัน มาดูข้าราชการชั้นผู้น้อยบ้างครับท่าน... ● โยนหินถามทาง นายดำรงค์ พิเศษ หัวหน้าพรรคท้องถิ่นเป็นประเทศไทย ส่งนายวีระพล สุทธิพรพองกูร อดีต ผ.อ. ส่งเสริมการปลูกป่ากรมป่าไม้ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส. กทม. เขต 12 ดอนเมือง นายดำรงค์ กล่าวต่อ ส่วนตัวจะลงพื้นที่ช่วยหาเสียงบ้าง ไม่คาดหวังอะไรมาก เพราะเราเป็นพรรคขนาดเล็ก เป้าหมายคือต้องการทำนโยบายการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่า ปัญหาสำคัญเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าแต่รัฐบาลไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ในสภา มี ส.ส. 500 คน ก็ไม่เคยมีใครใส่ใจ ถ้อยก ทราบว่าทำไม ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ในสภา ก็ลองถาม ทักษิณชรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมว. ทส กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่รับผิดชอบว่าเป็นเพราะ เหตุใด? ที่ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้...หรือเป็นเพราะว่าน้ำท่วมป่า...555...ขอแสดงความยินดี นายธีรฎา สุริยกุล ณ อรุณยา มอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุม ไฟป่า ไปเป็น รองอธิบดีกรมป่าไม้ และ นายเรวง ไชยผลาก เป็น มอ.สำนัก ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ส่วน นายเสริมยศ สมถัน รน.44 ย้ายข้ามพักจากเชียงใหม่เป็น รองอธิบดีกรมอุทยาน และ นายธัญญา เนติธรรมกุล รน.47 ไปเป็น มอ.สำนัก 16 เชียงใหม่... ● แล้วพบกันใหม่พบหน้าสวัสดี หน้าครับ...กระพุ่ม...

ประเสริฐ ธาระสาน
Prasert.tarasan@yahoo.com